

Số: /UBND-NV  
V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp  
loại chất lượng đối với tập  
thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý  
năm 2023.

Thọ Xuân, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc.

Thực hiện Quyết định số 2455-QĐ/HU, ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Quyết định số 2456-QĐ/HU, ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với đảng viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Đề tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (sau đây gọi tắt là các đơn vị) quán triệt, triển khai đầy đủ, cụ thể, chi tiết Quyết định số 2455-QĐ/HU và Quyết định số 2456-QĐ/HU, ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy (gửi kèm theo Công văn này) đến toàn thể viên chức trong đơn vị và tổ chức kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1.1. Về hình thức kiểm điểm: Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý là kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo quy định của Đảng, được tiến hành sau khi đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại viên chức lãnh đạo, quản lý theo Hướng dẫn số 3703/HD-UBND, ngày 22/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

1.2. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý được xác định ở các đơn vị có từ 03 người là lãnh đạo, quản lý (gồm cấp trưởng, 02 cấp phó) trở lên. Đối với đơn vị có dưới 03 lãnh đạo quản lý thì tổ chức kiểm điểm tại đơn vị, không phải tổ chức đánh giá, xếp loại.

1.3. Công tác chuẩn bị cho tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại: Thủ trưởng đơn vị triển khai xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị. Khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thì tiến hành kiểm điểm theo nội dung, cách thức, trình tự, thời gian đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 2455-QĐ/HU, ngày 05/12/2023 (đối với tập thể) và Quyết định số 2456-QĐ/HU, ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy (đối với cá nhân).

**2.** Về thời gian tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các đơn vị

Tại Hướng dẫn số 3703/HD-UBND, ngày 22/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, quy định thời gian các đơn vị tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức quản lý vào cuối năm học và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 05/6 hàng năm. Tuy nhiên, tại Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, quy định: “*Đối với tập thể, cá nhân ở các trường học, cơ sở giáo dục, việc xem xét đánh giá, xếp loại căn cứ trên kết quả công tác của năm học; thống nhất kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hoàn thành trước 31/12 hàng năm để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn Đảng*”; do đó, để thống nhất trong việc đánh giá xếp loại chất lượng viên chức quản lý theo quy định của pháp luật, các đơn vị tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý hàng năm trước khi tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo quy định của Đảng. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học trước liền kề; trình tự đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý theo quy định tại Hướng dẫn số 3703/HD-UBND, ngày 22/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

**3.** Thời gian báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về hồ sơ kiểm điểm, đánh giá xếp loại của các đơn vị

Thành phần hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý theo Quyết định số 2455-QĐ/HU; Quyết định số 2456-QĐ/HU, ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn số 3703/HD-UBND, ngày 22/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các cơ quan, đơn vị báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ, ông Lưu Ngọc Liên, chuyên viên) trước ngày **15/12/2023**.

**4.** Giao phòng Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ kiểm điểm, đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân lãnh đạo, quản lý của các đơn vị và phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá trước khi báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

Trong quá thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải đáp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Hải**